
 

139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 189  —  173. mál.

Fyrirspurn
til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra um nýja Vestmannaeyjaferju.

Frá Unni Brá Konráðsdóttur.

Hver er staða mála varðandi nýja ferju til siglinga milli Vestmannaeyja og Landeyja-
hafnar?


